



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย ฉบับประจำวันที 28 มีนาคม – 4 เมษายน พ.ศ.2559 หน้า 1,4 มูลค่าข่าว 66,337.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ป.ป.ช. ดึงสื่อตรวจสอบคอร์รัปชั่นสร้างค่านิยมโปร่งใสข้อสัตย์สุจริต

กปน. เดินหน้าองค์กรไร้คอร์รัปชั่น

นายเจริญ ภัสระ ประธานกรรมการ กปน. เป็นประธานในพิธีเปิดงาน MWA CG DAY ประจำปี 2559 ภายใต้แนวคิด "MWA CG 3D : Don't Give Don't Take Don't Corrupt" ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (กปน.) เพื่อส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการมีหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงาน เพื่อให้ กปน. ก้าวสู่



การเป็นองค์กรที่โปร่งใส ไร้คอร์รัปชั่น โดยนายเจริญ ภัสระ ประธานกรรมการ กปน. คณะกรรมการ กปน. คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล และกิจกรรมเพื่อสังคม พร้อมทั้งนายชนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ กปน. นำคณะผู้บริหารและผู้บริหาร กปน. ประกาศตัวเป็นองค์กรโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ทุจริต เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการต่อต้านคอร์รัปชั่นของ กปน. และจากหน่วยงานภายนอก อาทิ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีการมอบรางวัลให้กับผู้นำและบุคลากรต้นแบบด้านธรรมาภิบาล ประจำปี 2559 การประกวดสโปดโฆษณาต่อต้านคอร์รัปชั่นภายใต้หัวข้อ "กปน. ร่วมสร้างสังคมไทยไร้คอร์รัปชั่น ไม่ให้ ไม่รับ" ของนิสิตนักศึกษาในระดับชั้นอุดมศึกษาที่ส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 43 ผลงาน โดยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงาน "ห้ามจอด" จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงาน "Flashback My Family" จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต อันดับ 2 ผลงาน "โอกาส" จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และรางวัลชมเชย ผลงาน "ตามใจแม่" จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น รับเงินรางวัลกว่าครึ่งแสน นอกจากนี้ ยังมีการจัดประกวดละครสั้น 1 สายงาน 1 ตำนาน จำนวน 9 เรื่องจากผู้บริหาร กปน. อีกด้วย

